
Skólaráðsfundur 
Þriðjudagur 2.júní, 2020 
Mætt voru: Halldóra Sif Halldórsdóttir, Klara Bjarnadóttir, Svanhvít Másdóttir, Guðbjörg skólastjóri og 
Guðlaug aðstoðarskólastjóri er ritaði fundargerð. 
Fundur settur kl. 16:00 

 

1. Skóladagatal næsta skólaárs var kynnt og samþykkt.  

2. Farið var yfir húsnæðismál skólans og hvernig þau verður næsta skólaár. 

3. Starfsmannamál næsta skólaárs rædd, ekki eru miklar breytingar í starfsmannahópnum. 

4. Skólanámskrá/skólareglur: rætt var um að til standi að leggja það til á starfsmannafundi að 

koma til móts við foreldra og að farsímabann nemenda haldi áfram næsta skólaár. Skólaráð 

tók jákvætt undir það. 

5. Símenntunaráætlun skólans var kynnt fyrir Skólaráði. 

6. Önnur mál. 

- þar sem vormat starfsmanna verður ekki haldið fyrr en síðar í júní, mun það verða kynnt 

Skólaráði í haust.  

- Lokagreinargerði vegna ytra mats Grunnskóla Grindavíkur verður skilað til 

menntamálaráðurneytis síðar í júni og verður kynnt fyrir Skólaráði í haust. 

- Meðlimir Skólaráðs ræddu um ánægju sína hvernig kennarar og skólinn brást við í 

covidástandinu.  
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